



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗ มท ๕๐๕๒๓

ที่ มท ๐๒๑๑.๒/ว ๓๖๒๒

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์

เรียน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ (ทุกวันอังคาร) เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งสรุประเบิดการหารือข้อราชการดังกล่าว ในวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการฯ ดังกล่าว ได้ทางเว็บไซต์ www.ppb.moi.go.th หัวข้อ “สรุประเบิดการประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร้อยตำรวจโท

(อาทิตย์ บุญญะโสภัต)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาการแทน

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สรุปประเด็นการหารือข้อราชการประจำสัปดาห์
ประจำวันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมหารือข้อราชการประจำสัปดาห์ โดยมี ปมท. เป็นประธาน สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
๑. ข้อสั่งการของ ปมท. และ เรื่อง ที่ แจ้ง ให้ ที่ ประชุมทราบ	ให้ติดตามเรื่องการขออนุมัติกำลังคนเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ในศูนย์ดำรงธรรมทั้งในระดับจังหวัด และอำเภอ	ปค./ศตธ.มท.
๒. สรุปข้อมูลการดำเนินการ ของ ศูนย์ ปฏิบัติ การ สนับสนุนการขับเคลื่อน นโยบายรัฐบาล มท. (ศสน.มท.)	<p>รองอธิบดี ปค. (นายประดิษฐ์ ยมานันท์) รายงานสถานการณ์ ด้านการข่าวและสถานการณ์สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑. รายการคืนความสุขให้คนในชาติ โดย นรม./หัวหน้า คสช. เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ สรุปได้ ดังนี้</p> <p>๑) การระลึกถึง และส่งความปรารถนาดีต่อชาวไทยมุสลิม ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๒) สืบเนื่องจากวันสิ่งแวดล้อมโลก ในวันที่ ๕ มิ.ย. ของทุกปี โดยหวังให้ประชาชนตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และยกตัวอย่างการนำโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ใน โรงเรียนวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี</p> <p>๓) การดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยเน้นย้ำให้ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ เช่น จัดตั้งศูนย์อาหารจานด่วนราคาจานละ ไม่เกิน ๒๐ บาท และการนำสินค้าในสต็อกของรัฐบาลมาจำหน่าย ในราคาถูก เป็นต้น ซึ่งในการนำสินค้าทั้งข้าวสาร และยางพารา มาจำหน่ายต้องมีการกำกับไม่ให้เกิดการทุจริต ทั้งนี้ ให้ ศตธ.จ. เป็นที่ รับเรื่องร้องเรียนเรื่องทุจริตด้วย</p> <p>๔) การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs โดย ครม. ได้อนุมัติ การให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Policy Loan) แก่ลูกหนี้ SMEs รายใหม่ และมาตรการเพิ่มวงเงินที่รัฐจะช่วย ชำระค่าธรรมเนียมในปีแรกสำหรับการค้าประกันสินเชื่อ สำหรับ ธุรกิจ SMEs ที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนได้แก่โครงการ OTOP ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจอาจจะต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง</p>	ศสน.มท.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>ออกแบบ ให้เป็นที่น่าสนใจมากขึ้น รวมทั้งช่วยเหลือเรื่องการจัดจำหน่าย โดยให้ พณ., กษ., มท. และ กทม. เตรียมบูรณาการร่วมกัน ในการจัดจำหน่ายตามแนวทาง Social Business</p> <p>๕) มาตรการจัดระเบียบชุมชนแออัด โดยการจัดทำโครงการนำร่อง “ปทุมธานี โมเดล” ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของ พม., มท. และ คสช. เพื่อจัดระเบียบชุมชนริมคลอง จำนวน ๙ ชุมชน ๑,๐๖๐ หลังคาเรือน เพื่อแก้ปัญหาการบุกรุกคูคลองสาธารณะที่เป็นอุปสรรคต่อการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น</p> <p>๖) การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง มีประเด็นสำคัญ คือ องค์กร UNESCO ได้ชื่นชม “โครงการบริหารจัดการน้ำ” ของประเทศไทย ว่าเป็นการวางยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อการเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่างเท่าเทียม การขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอการทำนาปี โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจ และชักชวนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย ทำประมงหรือปศุสัตว์แทน และให้ กษ., ทส. และ มท. ร่วมกันหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลเพื่อทดแทนน้ำฝนช่วงภัยแล้ง</p> <p>๗) นรม. กล่าวขอบคุณ กก. ที่ได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่รวดเร็วที่สุด และ ทส. ที่แก้ปัญหาการค้างาช้างและซากสัตว์ป่า ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี</p> <p>๒. สถานการณ์สำคัญ</p> <p>๑) สถานการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ (๑) การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก สนช. เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘ โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ ก.ค. ๕๘ (๒) ความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘ - ๒๒ ส.ค. ๕๘ จะเป็นช่วงการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา และจะมีการลงมติในวันที่ ๖ ก.ย. ๕๘ (๓) การตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศไทย ซึ่งเป็นความเห็นของ สปช. บางคน ไม่ได้เป็นแนวคิดของรัฐบาล (๔) ความเคลื่อนไหวของกลุ่มที่เห็นต่างจากรัฐบาล เช่น ความเคลื่อนไหวของกลุ่มสนับสนุนอดีต นรม. และความเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มดาวดิน เป็นต้น</p>	

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒) สถานการณ์ด้านมวลชนที่สำคัญ ได้แก่ การคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า การแบ่งปันน้ำในเขตชลประทานในหลายจังหวัดที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำ เรื่องการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)</p> <p>๓) การประชุม ครม. สัญจร ซึ่งส่วนการข่าวได้ติดตามทราบว่า จะมีการมาขึ้นชื่อเรียกร้อง ได้แก่ (๑) กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ ประเด็นนโยบายการทวงคืนผืนป่า (๒) กลุ่ม P-move ประเด็นความเดือดร้อน และการผลักดันกฎหมายโฉนดชุมชน และธนาคารที่ดิน (๓) กลุ่มผู้พัฒนาชาติไทย ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ ประเด็นเรียกร้องให้รัฐให้ความช่วยเหลือ (๔) กลุ่มสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ประเด็นเรื่องที่ดิน (๕) เรื่องที่ค้างอยู่ที่ ศตธ. จ.เชียงใหม่ ได้แก่ การได้รับผลกระทบจากการสร้างเรือนจำกลางเชียงใหม่ที่มีการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำราชฤทธิ์ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้ชุมชนข้างศาลาน เรื่องโกศนำเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ เรียกร้องรัฐบาลให้มีความเคร่งครัดเนื่องจากการนำโกศต่างชาติเข้ามาทำงาน</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องการนำโซลาร์เซลล์มาผลิตไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจการขนาดเล็ก เช่น สหกรณ์ ให้ ปค. ติดตามและรายงานความคืบหน้าให้ทราบ</p> <p>๒. เรื่องการบริหารจัดการน้ำ ที่ นรม. มอบ กษ., ทส. และ มท. ร่วมกันดำเนินการ ให้ สธ. และ ปภ. ติดตามและเตรียมพร้อมดำเนินการ</p> <p>๓. เรื่องการจำหน่ายอาหารราคาไม่เกินจานละ ๒๐ บาท ตามนโยบายของรัฐบาล มอบ รอง ปมท. (บ) ดูแลสำหรับการขายอาหารในโรงอาหาร มท.</p> <p>๔. เรื่องต่อต้านการทุจริตที่ นรม. สั่งการให้ ศตธ. จังหวัด เป็นที่รับร้องเรียนเรื่องทุจริต ให้ ศตธ.มท. มีหนังสือย้ำ ผวจ. เกี่ยวกับข้อสั่งการของ นรม. ดังกล่าวด้วย</p> <p>๕. เรื่องการช่วยเหลือ SMEs จะมีการลงนามความร่วมมือในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๖. การขอความร่วมมือเกษตรกรให้ชะลอการทำนาปี ให้ ผต.มท. ดำเนินการร่วมกับ ปค.</p> <p>๗. เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้หน่วยงานในสังกัด มท. ติดตามว่ามีประเด็นใดที่เกี่ยวข้องบ้าง</p>	<p>ปค.</p> <p>สธ./ปภ.</p> <p>รอง ปมท. (บ)</p> <p>สตร.สป.</p> <p>ผต.มท./ปค.</p> <p>ทุกหน่วยงาน</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๘. เรื่อง ครม. สัญจร ที่ จ.เชียงใหม่ ฝากติดตามหาข้อมูลเรื่องที่กำลังอยู่ที่ ศคช. จ.เชียงใหม่ และเรื่องต่างๆ ในภาคเหนือ</p> <p>๙. รายการคืนความสุขให้ประชาชน ให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคง เป็นข้อมูลให้ รมว.มท. นำเสนอในรายการในครั้งต่อไป</p>	
<p>๓. การรายงานของ ศสน.มท.</p>	<p>นายภานุ แยมศรี รอง ผวจ.นนทบุรี ชรก.สป. เลขฯ ศสน.มท. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. สรุปประชุมศูนย์แก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบบูรณาการ (คมบ.) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ มิ.ย. ๕๘ มีประเด็น/ข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑) ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พบว่า ประชาชนร้อยละ ๘๔ พึงพอใจที่บ้านเมืองปลอดภัยและมีความสงบจากการที่ ศสช. เข้ามาควบคุมการปกครอง ร้อยละ ๘๐ มีความเห็นว่า ศสช. ไม่ควรอยู่นานกว่า Road Map ที่กำหนดไว้ ซึ่งประเมินได้ว่าประชาชนยอมรับการทำงานของ ศสช. และส่งสัญญาณไปยังนักการเมืองให้มีการปรับปรุงด้วย</p> <p>๒) แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แข่งรถจักรยานยนต์ การประชุมร่วม ยธ. เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแข่งรถจักรยานยนต์ได้ข้อสรุป ๕ แนวทาง (๑) ด้านผู้ประกอบการให้นำ พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๖ มาบังคับใช้ (๒) ด้านร้านค้า แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ กรณีร้านค้าที่ดำเนินการและได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีร้านค้าขนาดเล็กให้ร่วมกับ อปท. ใช้ พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) ด้านเยาวชนให้นำ กฎกระทรวงของ พม. มาบังคับใช้ หากเป็นเยาวชนในสถานศึกษาให้ กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ กรณีนอกสถานศึกษาให้ พม. ดำเนินการ (๔) ด้านส่วนราชการ ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัด (๕) ด้านกฎหมาย ให้มีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเสนอให้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๔</p> <p>๓) การลักลอบเข้าเมืองของชาวอินเดียโดยการจ้างหญิงไทยจดทะเบียนสมรส มีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนกรณีการลักลอบเข้าเมืองของชาวต่างชาติ เชื้อสายอินเดียที่ใช้วิธีการจ้างหญิงไทยจดทะเบียนสมรส ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกระทำการทุจริต</p>	<p>ศสน.มท.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๔) สหรัฐอเมริกาจะพิจารณาการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ประมาณปลายเดือน มิ.ย. ๕๘ กต. ของสหรัฐอเมริกาจะพิจารณาผลการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย สขช. คาดว่าไทยน่าจะยังคงถูกจัดในบัญชี TIER 3 เหมือนเดิม</p> <p>๕) องค์กร IAEA อนุมัติความตกลงจัดตั้งธนาคารยูเรเนียมในสาธารณรัฐคาซัคสถาน อนุมัติความตกลงจัดตั้งธนาคารยูเรเนียมในสาธารณรัฐคาซัคสถาน คาดว่าจะเปิดทำการได้ในปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้ สาธารณรัฐคาซัคสถานเป็นประเทศที่มีปริมาณแร่ยูเรเนียมมากที่สุดในโลก และจะใช้เป็นประเด็นในการหาเสียงเข้าเป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (ไม่ถาวร)</p> <p>๖) บทบาทรัฐบาลเมียนมาภายหลังการประชุมการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย โดยรัฐบาลเมียนมาได้มีท่าทีที่ดีขึ้นในการร่วมมือในการดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง</p> <p>๒. สรุปเรื่องเข้าประชุม ครม. ที่เกี่ยวข้องกับ มท. วันที่ ๒๓ มิ.ย. ๕๘ มีจำนวน ๑๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่ มท. เสนอขอมติ ครม. จำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) เรื่อง ทด. เสนอร่าง พ.ร.ฎ. เว้นคืนที่ดินเพื่อขยายถนนในเขต กทม. (๒) เรื่อง ยผ. เสนอร่างกฎกระทรวงเพื่อบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดอุทัยธานี (๓) เรื่อง ปค. เสนอร่างกฎกระทรวงขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน</p>	<p>หน่วยงานที่นำเรื่องเพื่อเสนอความเห็นเข้า ครม.</p>
<p>๔. การบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง</p>	<p>รอง ปมท. (ส) แจ้งว่า เรื่องการจัดการน้ำที่จะนำเสนอใน ครม. เศรษฐกิจ วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘ นั้น รว.มท. ต้องให้เสนอภาพจำลองสถานการณ์ช่วงระยะเวลาต่างๆ จนถึง เม.ย. ๕๙ เพื่อให้ทราบปริมาณน้ำที่ต้องใช้ และปริมาณน้ำที่ต้องสำรองไว้ใช้ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>๑. เรื่องการบริหารจัดการน้ำ มท. เป็นหนึ่งในหลายหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ดังนั้น หน่วยงานในสังกัด มท. ที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้พร้อม</p> <p>๒. เรื่องปัญหาน้ำเค็มในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากปัญหาในภาคการเกษตร ให้ระวังเรื่องน้ำประปาด้วย</p>	<p>รอง ปมท. (ส)/ปก.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. เรื่องการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่รัฐบาลได้มอบให้ มท. สำรวจข้อมูล และไปชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน ทิศทางในภาพรวมต้องชัดเจน</p> <p>๔. ให้ทุกกรม/รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ทหาหรือเรื่องภารกิจที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานว่ามีเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการบริหารจัดการน้ำ</p> <p>๕. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งและวิธีการแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อนบ้าน</p>	
<p>๕. ศูนย์บัญชาการ มท. (ศบช.มท)</p>	<p>รอง ปมท. (ส) นำเสนอการรายงานข่าวของ ศบช.มท. ซึ่งผู้บริหารสามารถดูข่าวสารผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตได้ ทำให้รับรู้ข่าวสารในภูมิภาคได้อย่างรวดเร็ว</p> <p>นายบัณฑิต พรหมทอง นวค.ชกพ.สนผ.สบ. ได้รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ มท. โดยประมวลผลจาก ๔ ช่องทาง ได้แก่ (๑) ข่าวจากประชาคมข่าวกรอง (๒) ข่าวจากหนังสือพิมพ์ (๓) ข่าวจากสื่อโทรทัศน์ (๔) ข่าวสารจากจังหวัดที่รายงานผ่านระบบของ ศบช.มท. โดยมีประเด็นที่สำคัญ เช่น ความเคลื่อนไหวของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมง ผู้คัดค้านการทำเหมืองแร่ และสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นต้น</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้พัฒนาระบบของ ศบช.มท. ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้</p>	<p>รอง ปมท. (ส)</p>
<p>๖. ข้าราชการของ ปค.</p>	<p>อธิบดี ปค. รายงาน ดังนี้</p> <p>เรื่องการลักลอบเข้าเมืองของชาวอินเดียโดยการจ้างหญิงไทยจดทะเบียนสมรส ปค. ได้ตรวจสอบพบว่า มีสำนักทะเบียนในบางจังหวัดในเขตภาคกลาง และภาคตะวันตก มีการจดทะเบียนสมรสที่เป็นเท็จ แบ่งได้ ๒ กรณี คือ การมาจดทะเบียนที่อำเภอทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ไม่ได้มีการอยู่ด้วยกันจริง และการมาจดทะเบียนแต่ฝ่ายชายฝ่ายเดียวโดยเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนนำชื่อของผู้หญิงมาใส่ในทะเบียนสมรส แนวทางแก้ไขปัญหานั้นได้แก่ ตรวจสอบเมื่อพบให้จำหน่ายทะเบียนสมรสที่นั้นออกไป และตั้ง กกก. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตซึ่งมีความผิดทางอาญาให้ดำเนินคดี</p>	<p>ปค.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>แนวทางป้องกัน ได้แก่ (๑) กำหนดให้นายอำเภอต้องลงนามในสมุดตรวจงานทะเบียนทุกวัน (๒) กรณีเป็นคนต่างด้าวให้นายอำเภอเป็นนายทะเบียนเองไม่ให้มอบปลัดอำเภอ (๓) ให้มีการตรวจสอบปริมาณการจดทะเบียนสมรส หากพบว่าอำเภอใดมีการจดทะเบียนสมรสเป็นจำนวนมากผิดปกติ จะส่ง ผต.ปค. เข้าไปตรวจสอบ (๔) ปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการงานทะเบียน โดยเริ่มตั้งแต่ ก.ค. ๕๘ เป็นต้นไป โดยจะสแกนเอกสารที่ประชาชนไปติดต่อขอรับบริการด้านงานทะเบียนเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันเอกสารเสียหาย และการสวมสิทธิต่างๆ</p> <p>รอง ปมท. (ม) เพิ่มเติม</p> <p>ให้ ปค. ประสานข้อมูลเรื่องการจดทะเบียนสมรสที่เป็นเท็จดังกล่าวกับทางตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้หาสาเหตุที่มีการจดทะเบียนสมรสเท็จดังกล่าว และให้ตรวจสอบเพิ่มเติมในพื้นที่อื่นๆ ด้วย</p>	
๗. ขัอราชการของ ทด.	<p>อธิบดี ทด. รายงานว่า ในการประชุม ครม. สัญจร ณ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิ.ย. ๕๘ ทด. เตรียมเรื่องนำเสนอ ได้แก่ การบูรณาการภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนที่ ทั้งหมด ๕ ชั้นพื้นที่ประกอบด้วย (๑) ชั้นข้อมูล รูปแปลงที่ดินของ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก (๒) ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ของ จ.เชียงใหม่ และ จ.พิษณุโลก (๓) ที่ดินของรัฐทุกประเภท (๔) พื้นที่โครงการตามนโยบาย คกก. ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) (๕) พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ</p>	ทด.
๘. ขัอราชการของ ปภ.	<p>นายภูสิต สมจิตต์ เลขานุการกรม ปภ. รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. การประชุม ปภ.จังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๕๘ มีประเด็นสำคัญ คือ เรื่องการจ่ายเงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เนื่องจากมีการประกาศแจ้งเตือนของ กษ. ในการชะลอการทำการเกษตร แต่ในหลักการเรื่องใช้จ่ายเงินทดรองราชการทางกรมบัญชีกลางกำหนดว่าถ้ามีการแจ้งเตือนล่วงหน้า การจ่ายเงินชดเชยพืชผลทางการเกษตรเสียหายจะไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ได้ทราบว่ามีเกษตรกรบางพื้นที่ที่มีการดำเนินการปลูกพืชไปแล้ว จึงต้องมีการสำรวจให้แน่ชัดก่อนดำเนินการจ่ายเงิน</p>	ปภ.

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. การประชุม ครม. เศรษฐกิจ ในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๕๘ ที่มีการประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปก. จะเสนอมาตรการให้ความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ข้อมูลพื้นที่ดำเนินการ โครงการขุดลอก การขุดเจาะบ่อบาดาล ซึ่งจะเสนอขอใช้งบประมาณของปี ๕๗ ที่ยังเหลืออยู่</p>	
<p>๙. ข้อราชการของ สก.</p>	<p>รองอธิบดี สก. (นายชาญนะ เอี่ยมแสง) รายงานโครงการจำหน่ายข้าวถุงให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นโครงการที่ พณ. เป็นเจ้าภาพ โดย สก. ได้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ว่าการดำเนินการมี ๒ ลักษณะ ได้แก่ ปรับปรุงเพื่อขายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย และการเชื่อมโยงกับ Social Business เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ซึ่ง พณ. จะดำเนินการนำข้าวจากสต็อกของรัฐบาลมาปรับปรุงและนำมาบรรจุถุงตราของรัฐบาลส่งให้สหกรณ์จำหน่ายเพื่อให้มีกำไรนำไปพัฒนาสหกรณ์ต่อไป กษ. จะคัดเลือกสหกรณ์ที่มีความสามารถในการดำเนินการ และ มท. จะดำเนินการหาช่องทางการจัดจำหน่าย และกำหนดหลักเกณฑ์ของกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีรายได้น้อย</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับ Social Business ๒. เรื่องเกณฑ์การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการจำหน่ายข้าวถุงให้เสนอที่ประชุมฯ ไปก่อน และให้ความสำคัญเรื่องโควตาการจำหน่ายด้วย 	<p>สก.</p>
<p>๑๐. ข้อราชการของ พช.</p>	<p>รองอธิบดี พช. (นายอรรถพร สิงหวิชัย) รายงานว่า กรณีที่มีการร้องเรียนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งอธิบดี พช. ได้เน้นย้ำในการประชุมวิดิทัศน์ทางไกลให้ตรวจสอบ และหมั่นตรวจตรา กลุ่มออมทรัพย์และกองทุนชุมชนต่างๆ หากพบปัญหาให้รีบดำเนินการแก้ไข</p>	<p>พช.</p>
<p>๑๑. ข้อราชการของ ยผ.</p>	<p>รองอธิบดี ยผ. (นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล) รายงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ชี้แจงการตรวจสอบอาคารทชุดตัว ๒ แห่ง ได้แก่ (๑) อาคารโรงเรียน ที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี พบว่าเกิดจากคอนกรีตเสื่อมสภาพ (๒) อาคารเรือนแถวทชุดตัวที่ อบต.บางแก้ว จ.สมุทรปราการ พบว่าเกิดจากฐานรากทรุด โดยทั้ง ๒ แห่ง การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น โดยให้งดใช้อาคารชั่วคราว และจะได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป 	<p>ยผ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ โดยสำรวจตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. ๕๘ พบว่า มีที่ทรุดตัว ๑๐ แห่ง โดยมีแผนการดำเนินงาน คือ ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดำเนินการ ๒ แห่ง ปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินการ ๔ แห่ง และปังบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดำเนินการ ๔ แห่ง</p>	
<p>๑๒. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.</p>	<p>๑. การประปานครหลวง</p> <p>๑) กปน. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมโครงการขับเคลื่อนธุรกิจ (Business Enabler Project) ICT EXCELLENCE AWARDS 2015 โดยผู้ว่าการ กปน. ได้รับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘ ณ โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กทม.</p> <p>๒) กปน. ได้รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) 2015 ประเภทรางวัล “Investment in People Award” จากผลงาน “โครงการวิชาชีพช่างประปาเพื่อประชาชน (The MWA Plumbers for People Project – 2Ps)” โดยมีผลงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า ๒๐๐ โครงการ ซึ่งรางวัลนี้จะมอบให้องค์กรที่สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคคลหรือชุมชน เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๕๘ ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน</p> <p>๒. การประปาส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) กปภ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรีจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบ และสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๕๘ ผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบ</p> <p>๒) กปภ. สาขานาหวีจัดประชาคมรับฟังความคิดเห็นการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ เพื่อก่อสร้างสถานีผลิตน้ำตามโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขานาหวี (ด้านประกอบ) รongรับความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาในชุมชนตำบลศุภกากรบ้านประกอบ ชุมชนบ้านประกอบ และชุมชนใกล้เคียง โดย กปภ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ</p> <p>๓) กปภ. สาขาสนกำแพงร่วมโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๕๘ โดยร่วมกับกองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ ๓๓ จัตุรยนต์บรรทุกน้ำขนาด</p>	<p>กปน.</p> <p>กปภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
	<p>ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน เพื่อออกให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่</p> <p>๔) กปภ. สาขาบ้านฉางเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด” ณ บริเวณชายหาดน้ำริน เทศบาลตำบลบ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๕๘ โดยการปลูกต้นไม้และเก็บขยะ ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวคิด CSR</p> <p>๓. การไฟฟ้านครหลวง</p> <p>๑) กฟน. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ของชมรมเทคโนโลยีรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC) เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๕๘ ชมรมดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีของรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง กฟน. ได้เสนอนวัตกรรมโดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงานภาคสนาม</p> <p>๒) กฟน. รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมงาน Thailand ICT Excellence Award 2015 จากสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการบริหารงานภาคสนาม และรางวัลชมเชยด้านการติดตามโครงการ ICT Master Plan</p> <p>๔. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้า โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ เป้าหมายการดำเนินงาน ๓๐,๘๖๗ ครัวเรือน ระยะเวลาดำเนินการ (ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘) ผลการดำเนินงาน ๒๗,๗๙๘ ครัวเรือน (๑ ต.ค.๕๗ - ๑๗ มิ.ย.๕๘)</p> <p>๒) การไฟฟ้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียนมาศึกษาดูงานกับ กฟภ. ในหลักสูตร PEA Customer Care ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ไฟฟ้าของประเทศในอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิ.ย. ๕๘</p> <p>๓) กฟภ. และผู้ประกอบการในกัมพูชา ร่วมสัมมนาในหัวข้อ LIGHT UP AEC : A Sparkling Opportunity in Cambodia ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา มีประเด็นเรื่องพลังงานในปัจจุบัน ความร่วมมือ และความท้าทายในการเข้าสู่ AEC และได้ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Lighting Fair 2015 ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๑๙ - ๒๑ ส.ค. ๕๘ ณ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา</p>	<p>กฟน.</p> <p>กฟภ.</p>

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมายผู้รับผิดชอบ
๑๓. ข้อราชการของ รอง ปมท. (ม)	<p>รอง ปมท. (ม) รายงาน ดังนี้</p> <p>เรื่องการให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานตามฤดูกาลใช้หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ขอใบอนุญาตทำงานได้ ขณะนี้ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย กต. ได้เริ่มขับเคลื่อนการทำความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับการร่างกฎหมายเพื่อขอใช้มาตรา ๔๔ ในรัฐธรรมนูญชั่วคราวฯ คณะทำงานฯ ของ มท. ได้ดำเนินการยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีความเห็นว่าจะนำร่างฯ ดังกล่าว เสนอให้ที่ประชุม คกก. นโยบายการจัดปัญหาแรงงานต่างด้าว (กนร.) พิจารณา ในวันที่ ๑ ก.ค. ๕๘</p>	รอง ปมท. (ม)
๑๔. ข้อราชการของ รอง ปมท. (ส)	<p>รอง ปมท. (ส) รายงาน ดังนี้</p> <p>๑. ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายยะมูลฝอย จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ดำเนินการแล้ว ๒๔๐ วัน เหลือระยะเวลาอีก ๖๐ วัน ในการขนย้ายขยะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ดำเนินการได้ร้อยละ ๘๑.๘๔ (เป้าหมายร้อยละ ๘๐.๖๐) ส่วนที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือ ถนนทางเข้า และการขนย้ายขยะ สำหรับการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดำเนินการได้ ๒ ใน ๓ ของทั้งหมด</p> <p>๒. เรื่องผักตบชวา ที่ จ.ชัยนาท ที่ รมว.มท. สอบถาม ขณะนี้ จ.ชัยนาท รายงานมาแล้ว โดยสรุป ปริมาณผักตบชวา มีประมาณ ๓๕,๐๐๐ ตัน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดได้บูรณาการร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวา ขณะนี้แล้วเสร็จประมาณร้อยละ ๕๕</p> <p>๓. การประชุมร่วมกับ ทส. ในการแก้ไขปัญหาป่าเสื่อมสภาพ ในที่สูง (เขาหัวโล้น) ซึ่งรัฐบาลได้มอบ มท. ดำเนินการร่วมกับ ทส. มีประเด็นสำคัญ คือ กรมป่าไม้เป็นเจ้าของภาพ กำหนดเป้าหมายใน ๑๓ จังหวัดภาคเหนือ (ยกเว้น จ.สุโขทัย) และ จ.เลย จากการสำรวจข้อมูลพบว่า มีพื้นที่ป่าประมาณ ๑๕ ล้านไร่ มีพื้นที่ที่เป็นเขาหัวโล้น ประมาณ ๑.๔ ล้านไร่ ประชากรในพื้นที่ประมาณ ๑๙๐,๐๐๐ คน การดำเนินการจะจัดแบ่งการใช้พื้นที่ตามแนวทางของโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งจำแนกพื้นที่เป็น ๔ ประเภท คือ พื้นที่อนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ป่าชุมชน พื้นที่ป่าเศรษฐกิจและที่ทำกิน และพื้นที่อยู่อาศัย โดยจะเริ่มดำเนินการที่ อ.น่าน้อย จ.น่าน ทั้งนี้ จะได้เสนอเรื่องให้ที่ประชุม ครม. พิจารณา ในวันที่ ๗ ก.ค. ๕๘</p>	รอง ปมท. (ส)

ประเด็น	รายละเอียด	การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ
<p>๑๕. กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ ๑๖ ส.ค. ๕๘</p>	<p>ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี วิฑูรย์) รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมฯ ดังนี้ ขณะนี้ในส่วนกลาง มท. ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมแล้ว ๑๐๐ รายชื่อ ซึ่งเป็นผู้บริหารของ มท. สำหรับข้าราชการให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ กำหนดซ้อมใหญ่ในวันที่ ๒ ส.ค. ๕๘</p> <p>ประเด็นที่ ปมท. ให้ดำเนินการเพิ่มเติม</p> <p>ให้ตั้งคณะกรรมการของ มท. และมอบ รอง ปมท. (บ) เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ</p>	<p>รอง ปมท. (บ)/ ผช.ปมท. (นายสฤกษ์ดี วิฑูรย์)/กก.สป.</p>

ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๕๒๔๗, สื่อสาร ๕๐๕๒๓ วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘